

## Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc trong dịp Tết tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

Tết là dịp để mọi nhà, mọi người sum họp, đoàn viên, nhưng với ngành Y thì Tết là “Vui xuân mới vẫn không quên nhiệm vụ”.

Tập thể viên chức, lao động Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang luôn làm việc với tinh thần “Làm việc tận tâm, tận tụy, đầy trách nhiệm”, đoàn kết một lòng cùng nhau cố gắng thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Để được chăm sóc tốt cho Bệnh nhân thì ngoài chuyên môn giỏi cần phải cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc và vật tư y tế,...

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.



*Ds Đỗ Thị Bích Huyền nghiên cứu Luật đấu thầu mới để thực hiện công tác mua sắm đúng quy định*



*Ds Lương Thị Kim Quyên thực hiện kiểm tra tủ thuốc tại các khoa lâm sàng*

Trong giai đoạn hiện nay thì Công tác mua sắm đấu thầu có nhiều thay đổi do Luật đấu thầu 22/2023/QH15 có hiệu lực. Tuy nhiên, chỉ có Luật, chưa có văn bản dưới Luật để hướng dẫn thực hiện (Nghị định, Thông tư, Nghị quyết,...) nên Khoa Dược gặp khó khăn trong công tác mua sắm. Tuy nhiên, Khoa Dược luôn chủ động có kế hoạch dự trữ thuốc, vật tư y tế,... đảm bảo sẵn sàng cung ứng thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, luôn có kế hoạch kiểm tra và phối hợp với các khoa phòng để đảm bảo cơ số thuốc trong tủ trực đầy đủ, luôn phân công các ca làm phòng đầy đủ trước, trong và sau Tết để chủ động và kịp thời giải quyết các tình huống xảy ra.

Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc trong dịp Tết tại Bệnh viện Phụ sản  
Tiền Giang

**“Vui Xuân mới vẫn không quên nhiệm vụ” đó là tinh thần chủ động trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống có thể xảy ra. Nhiệm vụ được hoàn thành song hành cùng với không khí vui tươi của năm mới là niềm vui dành cho nhân viên y tế. Chúng tôi quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ và các phong trào mà lãnh đạo Bệnh viện tin tưởng giao phó.**



Nhân viên Khoa Dược thực hiện cấp phát thuốc nội trú và ngoại trú

Một cái Tết sẽ trở nên ấm áp hơn, trọn vẹn hơn khi đong đầy tình cảm yêu thương và chia sẻ. Chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe, an lành, gặp thật nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống./.

**KHOA DƯỢC**